



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๖๒,๘๙๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ยันใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มแอดมิชชั่น

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา เมื่อวานนี้(22 ก.พ.) โดย ศ.ดร.ประสาธิต สืบคำอธิการบดีมทส. ในฐานะประธานทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอลดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ส่วนที่เหลืออีก 3 กลุ่มสาระฯ ให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลที่ สทศ. เสนอโดยเห็นว่าอาจเป็นเพราะการวัดในบางกลุ่มสาระฯ ไม่ตรงตามการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้ ทปอ. เห็นว่า เนื้อหาการเรียนรู้อันทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ครอบคลุมทั้งระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับสากลแล้ว ดังนั้นหากลดจำนวนการสอบลงเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ จะมีผลกระทบต่อ

ประเมินในภาพรวม

“ที่ประชุมจึงมีมติว่า ในการแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2558 จะยังใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ เป็นองค์ประกอบในการเข้าเรียนต่อ 30% เช่นเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับเด็กที่จะสอบแอดมิชชั่นในปีนี้อย่างน้อยถึง 3 แสนคน โดยจากนี้ ทปอ. จะทำหนังสือถึง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ส่วนปีต่อไปจะปรับองค์ประกอบ การเข้าเรียนต่อหรือไม่ก็ต้องรอดูผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยว่า คะแนนโอเน็ตมีผลต่อการจบการเรียนจบในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาในการวิจัย 9 เดือน จากนั้นต้องมาพิจารณาเพื่อเตรียมการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีข้อสอบที่สามารถนำมาใช้วัดเชาวน์ปัญญาของเด็กได้ และโอเน็ตไม่มีผลต่อการจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็อาจจะไม่ต้องใช้โอเน็ตในการคัดเลือกอีกต่อไป แต่หากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี

